

## Line ทาง

สวัสดิ์วันจันทร์ ส่งพลังใจให้ทุกคน และประเทศไทยก้าวผ่านโควิด-19 และวิกฤติน้ำท่วม ...ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิน 1 หมื่นรายต่อวันต่อเนื่อง ส่วนผู้เสียชีวิตด้วยแล้ว ต้องลุ้นสัปดาห์หน้าว่าจะต่ำลงหรือไม่ คลายล็อกเพื่อให้งิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้า อาจจะยากที่จะกดตัวเลขให้ต่ำลง ทุกคนต้องฉีดวัคซีนและเรียนรู้ในการอยู่กับโควิดให้ได้ ดูแลตัวเองขั้นสุด อยู่ประมาณ 🌸🌸🌸 อพ.เขตสถานการณ์น้ำท่วมโครงการคมนาคมใน 15 จังหวัด ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก จังหวัดอ่างทอง ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ และมหาสารคาม มีโครงการคมนาคมได้รับผลกระทบรวม 64 เส้นทาง 88 แห่ง สัญจรผ่านได้ 44 แห่ง ผ่านไม่ได้ 44 แห่ง หลายจุดที่เริ่มคลี่คลาย กรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เริ่มฟื้นฟูโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ ขณะที่รถไฟเปิดเดินรถตามปกติได้ทุกเส้นทาง 🌸🌸🌸 ด้าน รมช.คมนาคม นายอริรัฐ รัตนเศรษฐ วันหยุดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.เมืองยาง มีพื้นที่ประสบภัย 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน เพราะรับน้ำจากลำน้ำสะแกกรัง ซึ่งรับน้ำจากลำน้ำลำเชียงไกร ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3,907 ไร่ และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน... ไม่มีภาพพลอยลอน้ำท่วม



เหมือนรัฐมนตรี หรือ ส.ส.บางคน เห็นแต่ภาพสวมรองเท้าบูตเดินลุยน้ำ พร้อมภาพมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย 1,705 ชุดที่เจ้าตัวส่งเข้าไลน์กรู๊ปสื่อมวลชนกระทรวงคมนาคม 🌸🌸🌸 เช่นเดียวกับ รมช.คมนาคม

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่โคราช เหมือนกัน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงชนบท นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 บ้านไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 🌸🌸🌸 ยังไม่เห็นภาพเจ้ากระทรวง รมว.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม (อาจจะลงพื้นที่บุรีรัมย์หรือจังหวัดอื่น ๆ แบบส่วนตัวโดยไม่บอกชื่อ) ล่าสุด Spy รายงานว่า วันพุธที่ 13 ต.ค. นี้ รมว.ศักดิ์สยาม จะลงพื้นที่พบปะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่ จ.ลพบุรี และ จ.อ่างทอง คงได้เห็นภาพผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามการลงพื้นที่ครั้งแรกครั้งนี้กันเพียบ!!! 🌸🌸🌸

นายสปีด

transport@dailynews.co.th